

BÁO CÁO

Về việc thi hành Luật Đất đai về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTHĐND ngày 15/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về thành lập Đoàn Giám sát việc thi hành Luật Đất đai về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-ĐGS ngày 15/3/2023 của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về giám sát thi hành Luật Đất đai về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

UBND huyện Kon Rẫy báo cáo việc thi hành Luật Đất đai về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện (thời gian từ 01/01/2020 đến tháng 31/03/2023), cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Điều kiện tự nhiên, đất đai trên địa bàn huyện

Kon Rẫy là một huyện miền núi nằm ở phía Đông Nam tỉnh Kon Tum. Trung tâm hành chính của huyện đặt tại Đăk Ruồng - Tân Lập, Trung tâm huyện lỵ Đăk Ruồng - Tân Lập cách thành phố Kon Tum khoảng 30 km.

Toàn huyện có tổng diện tích tự nhiên 91.390,34 ha, với 6 xã và 01 thị trấn, ranh giới, địa giới hành chính của huyện được lấy theo Chỉ thị 364/CT, ngày 6/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) và Nghị định số 14/2002/NĐ-CP ngày 31/01/2002 của Chính phủ về chia tách huyện KonPLông, tỉnh Kon Tum thành huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy.

2. Nguồn nhân lực thực hiện cấp giấy CNQSD đất ở các cấp

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 16 cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác cấp Giấy CNQSD đất, trong đó đội ngũ cán bộ công chức cấp huyện là 10 người và cấp xã 06 người. Nhìn chung, cơ bản đội ngũ cán bộ trên đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, đa số cán bộ công chức cấp xã phải điều chuyển vị trí định kỳ theo thời gian quy định nên công tác tiếp cận địa bàn, nắm bắt số liệu đất đai vẫn gặp một số khó khăn nhất định làm ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện công việc (có biểu số 1 kèm theo).

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, địa phương liên quan đến việc cấp Giấy CNQSD đất lần đầu

- Sau khi Luật đất đai năm 2013, các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật được ban hành và có hiệu lực, UBND huyện Kon Rẫy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến người dân và là cơ sở pháp lý phục vụ quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn... Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ và người dân được thực hiện nghiêm túc, đa dạng dưới nhiều hình thức. Đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không ngừng được củng cố và kiện toàn; Các văn bản pháp luật mới được cập nhật liên tục và quán triệt đến các đối tượng làm công tác quản lý, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực đất đai.

- Thực hiện tăng cường trách nhiệm của Nhà nước về đất ở, đất sản xuất nông nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số được quy định tại Điều 27 Luật Đất đai 2013, cụ thể: *“có chính sách về đất ở, đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng; có chính sách tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở nông thôn có đất để sản xuất nông nghiệp.”*

- Triển khai chính sách giải quyết đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số (*Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013⁽¹⁾, Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016⁽²⁾*); Thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014⁽³⁾, Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018⁽⁴⁾ và Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015⁽⁵⁾ của UBND tỉnh Kon Tum.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thi hành Luật Đất đai (*sửa đổi*) năm 2013 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Đất đai, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai trên địa bàn huyện. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai đã được các cấp, các ngành ở địa phương tổ chức với nhiều hình thức phù hợp cho từng đối tượng, góp phần nâng cao nhận

⁽¹⁾ Về phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

⁽²⁾ Về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

⁽³⁾ Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh và hộ nghèo ở các xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

⁽⁴⁾ Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình để làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

⁽⁵⁾ Về việc quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tự khai hoang; hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với các trường hợp thừa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hạn mức đất mai táng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

thức, ý thức chấp hành pháp luật đất đai của các đơn vị, tổ chức và người dân trên địa bàn, từ đó cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện từng bước nhận thức được đầy đủ về chính sách pháp luật đất đai.

- Phối hợp với UBMTTQVN huyện và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội,... tổ chức truyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai trên địa bàn, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, quản lý giấy CNQSD đất nông nghiệp đã cấp cho nhân dân. Đối với diện tích đất nông nghiệp chưa được cấp giấy CNQSD đất đề nghị người dân có trách nhiệm liên hệ với UBND xã để kê khai, đăng ký cấp giấy CNQSD đất theo quy định (*Có Biểu số 02 kèm theo*).

2. Việc công bố, công khai thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc (*trong đó, báo cáo cụ thể việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ở cấp tỉnh, huyện*)

Trên cơ sở bộ thủ tục hành chính được cấp có thẩm quyền ban hành, UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện (*Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện*), Phòng Tài nguyên và môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn tổ chức niêm yết công khai các bước thực hiện, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc liên quan đến công tác cấp Giấy CNQSD đất lần đầu đảm bảo theo quy định, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp biết, tra cứu, thực hiện, giám sát.

3. Công tác hướng dẫn, kiểm tra việc cấp giấy CNQSD đất, hồ sơ địa chính; việc cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai; quản lý, lưu trữ và cung cấp hồ sơ địa chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai...

- Căn cứ quy định của Luật đất đai năm 2013, các Văn bản hướng dẫn về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành, các cơ quan đơn vị thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn đã phối hợp tốt; phân công rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

- Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

4. Việc phân bổ và thực hiện kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm để thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các địa phương

Hàng năm, từ nguồn kinh phí phân bổ từ cấp tỉnh (*chủ yếu từ nguồn 10% tiền sử dụng đất*), UBND huyện đã lồng ghép, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện công tác lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; Kế hoạch sử dụng đất; Thống kê đất đai hàng năm cấp huyện; đồng thời tổ

chức đo đạc địa chính phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn huyện.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính phục vụ việc cấp giấy CNQSD đất

- Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính phục vụ việc cấp Giấy CNQSD đất trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường là cơ quan chủ trì thực hiện, UBND cấp huyện, cấp xã chỉ có chức năng phối hợp. Trên địa bàn huyện đã được đo đạc địa chính theo Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 12/07/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đã hoàn thành việc đo đạc chính quy, xây dựng cơ sở dữ liệu lập hồ sơ địa chính, bản đồ chính quy trên địa bàn huyện.

- Ngoài ra, từ năm 2020-2023 UBND huyện triển khai thực hiện đo đạc, thành lập bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai gắn với thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp Giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, với tổng kinh phí thực hiện 977.012.000 đồng, với tổng diện tích đo đạc là 426,59 ha.

2. Công tác rà soát và đôn đốc việc kê khai, đăng ký, làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

2.1. Kết quả rà soát, phân loại, thống kê các thửa đất đang sử dụng chưa đăng ký, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

- Công tác rà soát, đôn đốc việc kê khai, đăng ký, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động người dân bằng nhiều hình thức khác nhau, như: Thông qua các cuộc họp thôn, làng; Hội nghị tiếp xúc cử tri; loa phát thanh của các xã, thị trấn. Tuy nhiên, do diện tích huyện rất rộng; một số địa bàn vùng sâu, vùng xa chưa được đo đạc chính quy; hồ sơ đất đai có nguồn gốc phức tạp, sang nhượng nhiều lần, qua nhiều chủ nhưng chủ yếu bằng giấy viết tay (*không có xác nhận của chính quyền địa phương*); nhận thức một bộ phận người dân còn hạn chế, trong khi số lượng cán bộ, công chức làm công tác đất đai, địa chính trên địa bàn còn ít nên công tác rà soát, phân loại, thống kê các thửa đất đang sử dụng chưa đăng ký, chưa được cấp Giấy CNQSD đất lần đầu trên địa bàn chưa thực hiện được.

2.2. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành và các đơn vị trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn; lưu trữ hồ sơ kê khai của người sử dụng đất và cập nhật vào sổ địa chính.

- Công tác đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện được người sử dụng đất thực hiện đồng thời với thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn

liên với đất, UBND huyện thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thông báo, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện việc đăng ký đất đai nhằm tăng cường công tác đăng ký, quản lý đất đai trên địa bàn.

- Công tác lập, quản lý hồ sơ địa chính, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (*đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai*) và quy định về phân cấp quản lý hồ sơ địa chính tại Điều 29, Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. Hồ sơ được lưu trữ theo từng địa bàn xã, thị trấn, từng loại hồ sơ, đánh số hiệu để quản lý, dữ liệu được đưa vào lưu trữ trên phần mềm, máy tính giúp việc tra cứu và tìm kiếm hồ sơ lưu trữ được dễ dàng. Công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thường xuyên và theo đúng quy định.

3. Kết quả cấp Giấy CNQSD đất lần đầu (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/3/2023)

3.1. Hộ gia đình, cá nhân

a. Nhóm đất nông nghiệp

- Tổng số hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ là 23 hồ sơ/tổng diện tích 14,9 (ha).

- Số hồ sơ đã được cấp GCNQSDĐ là 16 hồ sơ/11,09 ha, đạt 69,56% về số hồ sơ đề nghị và 74,43% về diện tích đề nghị cấp GCNQSDĐ. Trong đó:

+ Số hồ sơ giải quyết đúng thời hạn là: 16 hồ sơ/11,09 ha;

+ Số hồ sơ giải quyết không đúng thời hạn là: 0 hồ sơ/ 0ha;

- Số hồ sơ chưa được cấp GCNQSDĐ là: 0 hồ sơ/0ha. Trong đó:

+ Số hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết theo luật định là: 7 hồ sơ/3,81 ha.

+ Số hồ sơ quá thời hạn giải quyết theo luật định là: 0 hồ sơ/0 ha.

b. Nhóm đất phi nông nghiệp

- Tổng số hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ là 09 hồ sơ/tổng diện tích 0,18 (ha).

- Số hồ sơ đã được cấp GCNQSDĐ là 7 hồ sơ/0,14 ha, đạt 77,77% về số hồ sơ đề nghị và 77,77% về diện tích đề nghị cấp GCNQSDĐ. Trong đó:

+ Số hồ sơ giải quyết đúng thời hạn là: 7 hồ sơ/0,14 ha;

+ Số hồ sơ giải quyết không đúng thời hạn là: 0 hồ sơ/0ha;

- Số hồ sơ chưa được cấp GCNQSDĐ là: 02 hồ sơ/0,04ha. Trong đó:
- + Số hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết theo luật định là: 2 hồ sơ/0,04ha.
- + Số hồ sơ quá thời hạn giải quyết theo luật định là: 0 hồ sơ/ 0 ha.

3.2. Tổ chức: Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

(Có Biểu số 6, 8, 9, 10 kèm theo⁽⁶⁾)

4. Tình hình tiếp nhận và xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, UBND huyện thường xuyên quan tâm và chỉ đạo dưới nhiều hình thức như thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất; chỉ đạo cơ quan liên quan phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt kiểm tra, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý và sử dụng đất, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đất đai cho người sử dụng đất. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã thị trấn và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết dứt điểm ngay khi có đơn, nên hạn chế được đơn thư vượt cấp và khiếu nại lên cấp trên.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Trong những năm qua, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn huyện được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được kết quả nhất định; từng bước đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai; tạo điều kiện để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật; giúp người sử dụng đất yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh; góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

- Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện còn chậm so với chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế như:

- + Chất lượng một số hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn thấp.

⁽⁶⁾ Biểu số 7 theo Đề cương dành cho cấp xã báo cáo.

+ Nhân vật lực và việc không trực tiếp quản lý đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đã ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và tiến độ, chất lượng thực hiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu nói riêng.

+ Công tác cấp Giấy CNQSD đất lần đầu cần phải trích lục, trích đo bản đồ địa chính. Tuy nhiên, theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Kon Tum khi thực hiện tại các xã vùng sâu vùng xa, thì hệ số khó khăn cao, mức giá thu tăng theo các khu vực khó khăn là cao hơn vùng thuận lợi nên người dân gặp khó khăn trong việc nộp tiền theo bảng giá dịch vụ; bên cạnh đó, nội dung thu giá dịch vụ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Kon Tum chưa quy định các chế độ miễn, giảm hoặc ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ chính sách, người dân tộc thiểu số hoặc vùng đặc biệt khó khăn.

+ Ngoài ra, một số hộ gia đình, cá nhân chưa chủ động trong việc kê khai, đăng ký cấp GCN...

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai; tạo điều kiện để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật; đồng thời để đẩy nhanh tiến độ cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn trong thời gian tới: UBND huyện Kon Rẫy kiến nghị các Sở, ngành liên quan tổng hợp một số khó khăn của địa phương nêu trên, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Kon Rẫy về việc thi hành Luật Đất đai về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện (*thời gian từ 01/01/2020 đến tháng 31/03/2023*)./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Sở TN&MT tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các đơn vị trực thuộc;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thủy